
บันทึกรายงานการประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระกระโจม 

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2560 
ครั้งที่ 1 

วันจันทร์ที ่12 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560  
เวลา 09.30 น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระกระโจม 
 
ผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นางนุชดา  โกลากุล ประธานฯ นุชดา โกลากุล  
2 นายอันชัน  เอ่ียมเมือง รองประธานฯ อันชัน  เอี่ยมเมือง  
3 นายเงิน  ชาวลุ่มบัว สมาชิกสภาฯ ม. 1 เงิน  ชาวลุ่มบัว  
4 นายสังวาลย์  สอดศรี สมาชิกสภาฯ ม. 1 สังวาลย์  สอดศรี  
5 นายเฉลียว  ด้วงปลี สมาชิกสภาฯ ม. 2 เฉลียว  ด้วงปลี  
6 นายชอน  คงศิริ สมาชิกสภาฯ ม. 2 ชอน คงศิริ  
7 นายสมชาย  เพ็ชรดี สมาชิกสภาฯ ม. 3 สมชาย  เพ็ชรดี  
8 นายประยุทธ  น้อยแก้ว สมาชิกสภาฯ ม. 3 ประยุทธ  น้อยแก้ว  
9 นายซ่อนกลิ่น  เกิดโพธิ์ชา สมาชิกสภาฯ ม. 4 ซ่อนกลิ่น  เกิดโพธิ์ชา  
10 นายธงชัย  เอ่ียมโฉม สมาชิกสภาฯ ม. 4 ธงชัย เอี่ยมโฉม  
11 นายโควิน  หอมสุวรรณ สมาชิกสภาฯ ม. 5 โควิน  หอมสุวรรณ  
12 นายอนุวัฒน์  บุญมียงค์ สมาชิกสภาฯ ม. 5 อนุวัฒน์  บุญมียงค์  
13 นายสม  จรเข้ สมาชิกสภาฯ ม. 6 สม  จรเข้  
14 นางบุญยงค์  ไม้หอม สมาชิกสภาฯ ม. 7 บุญยงค์  ไม้หอม  
15 นายสมนึก  พลฤทธิ์ สมาชิกสภาฯ ม. 7 สมนึก  พลฤทธิ์  
16 นายสมชาย  มังคุด สมาชิกสภาฯ ม. 8 สมชาย มังคุด  
17 นายบุญเลิศ  สุขเกษม สมาชิกสภาฯ ม. 8 บุญเลิศ สุขเกษม  
18 นายบัณฑิต  แสนชา สมาชิกสภาฯ ม. 9 บัณฑิต  แสนชา  
19 นายคุณาพัฒน์  ชยาวนิช เลขานุการสภาฯ คุณาพัฒน์  ชยาวนิช  
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายอุทัย  ไพโรจน์พัฒนกุล นายก อบต.  อุทัย  ไพโรจน์พัฒนกุล  
2 นายวิชาญ เอี่ยมสกุล รองนายก อบต. วิชาญ เอี่ยมสกุล  
3 นายสะอาด สมใจเพ็ง รองนายก อบต. สะอาด สมใจเพ็ง  
4 นางสาวส าฤทธิ์  ชัยชวน เลขานุการ นายก อบต. ส าฤทธิ์  ชัยชวน  
5 นางสาวแสงจันทร์ พลายละหาร เจ้าพนักงานธุรการ แสงจันทร์ พลายละหาร  
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 1. สมาชิกสภา อบต. จ านวน 18   คน 
 2. ผู้มาประชุม  จ านวน   -  คน   
 3. ผู้ลาประชุม    จ านวน     -   คน  

4. ผู้ขาดประชุม  จ านวน    - คน   
5. เลขานุการสภา อบต. จ านวน    1   คน (ปลัดอบต.)  
6. ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน  5 คน  ประกอบด้วย  นายก อบต. ,รองนายก อบต. , เลขานุการ

นายก และพนักงานส่วนต าบล   
เปิดประชุม  เมื่อเวลา  09.35 น.  
ประธานฯ   กล่ าวทักทายและสวัสดี ในที่ ประชุม  การประชุมครั้ งนี้  เป็ นสมัยที่  2              

ประจ าปี 2560 ตามการก าหนดในสมัยประชุมสภา อบต.สระกระโจม จึงขอนัดประชุม
เพ่ือเปิดประชุมสภาฯ ตามเรื่องส าคัญๆ และต้องพิจารณาด าเนินการต่อไป                  
หากที่ประชุมพร้อมแล้ว ดิฉันขอเปิดประชุมสภา อบต.สระกระโจม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 
ประจ าปี 2560 ครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560 ตามระเบียบวาระต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
ประธานฯ 1.1 ประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน อบจ.สุพรรณบุรี           

“Smart kids show season 4”  
   ด้วย อบจ.สุพรรณบุรี ด าเนินการจัดโครงการดังกล่าว เพ่ือเป็นการใช้เวลาว่าง

ให้เกิดประโยชน์และส่งเสริมศักยภาพในการร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ เกิดการเรียนรู้ 
เชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาการของเด็กและเยาวชนในด้านอารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพในการจัดการศึกษา และคุณภาพของผู้เรียน น าไปต่อยอดใน
กระบวนการจัดการเรียนรู้และพัฒนาไปสู่ทักษะอาชีพต่อไปได้ โดยแนวคิด (Concept) 
ของโครงการ “ร้อง เต้น  เล่ นดนตรี ”  รายละเอียดกิจกรรมสามารถอ่าน ใน
เอกสารแนบท้ายนี้ 

ที่ประชุม  ทราบ 
ประธานฯ 1.2 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2560 อบต.สระกระโจม รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพ

ของ อปท. ตามตัวชี้วัด ประจ าปี 2560 (Local Performance Assessment : LPA) 
รายละเอียดขอเชิญนายกชี้แจงต่อที่ประชุม  

นายก อบต.   การตรวจประเมิน LPA เป็นการตรวจประเมินการปฏิบัติงานตามนโยบาย          
ของรัฐ กระทรวง/จังหวัด และของ อปท.ว่าการด าเนินการเป็นไปตามเป้าประสงค์ของ
ตัวชี้วัดต่างๆ หรือไม่ โดยในการตรวจประเมินของปีที่ผ่านมา ด้วยกัน 4 มิติ เดิมในปี 
2560 นี้ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เพ่ิมเป็น 6 มิติ ดังนี้ 

   1. มิติด้านการบริหารจัดการ อปท. 
   2. มิติด้านการบริหารงานบุคลและกิจการสภา  
   3. มิติด้านการบริหารการเงินและการคลัง 
   4. มิติด้านการบริหารการสาธารณะ 
   5. มิติด้านธรรมาภิบาล (เพ่ิมใหม่) 
   6. มิติด้านการติดตามนวัตกรรมท้องถิ่น (เพ่ิมใหม่) 
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 โดยที่การประเมินต้องผ่านเกณฑ์ประเมินทุกมิติไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จึงจะผ่านเกณฑ์
ดังกล่าว ซึ่งแตกต่างจากเดิมกล่าวคือ ต้องผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ในภาพรวม
ทั้งหมด กล่าวได้ว่า อบต.สระกระโจม เท่าที่ผ่านมาทุกๆ ปีผ่านเกณฑ์การประเมินมา          
โดยตลอด แห่งเดียวใน 5 อปท. ที่เป็น อบต.ของอ าเภอดอนเจดีย์ ซึ่งแสดงให้เห็นได้ว่า            
ทุกๆ คนในองค์กรมีส่วนช่วยกันท าหน้าที่ด าเนินการอย่างเป็นสอดประสาน สอดคล้องกับ
นโยบาย เป็นระบบด้วยดีเสมอมา จึงเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจของทุกๆ คน ในการมีส่วนร่วมกัน
อย่างเต็มที่ด้วยดีเสมอมาโดยตลอด 

ที่ประชุม ทราบ 
ประธานฯ 1.3  ในวันที่ 20 มิถุนายน 2560 อบต.สระกระโจม จัดท าการซ้อมแผนป้องกันและระงับ

อัคคีภัยภายใน ประจ าปี 2560  รายละเอียดขอเชิญนายก อบต.ชี้แจงต่อที่ประชุมทราบ 
นายก อบต.   นี่ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ อบต.สระกระโจม ปฏิบัติตามกรอบแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ประจ าปี 2560 จัดซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยจะด าเนินการในกลุ่มเป้าหมาย
ภายในส านักงาน อบต.ของส่วนราชการ , ศพด. , เด็กนักเรียน , พนักงานจ้าง และรวมถึง
ประชาชนที่เข้าร่วมด้วย เพ่ือให้เกิดทักษะ ความรู้ความเข้าใจในการเผชิญเหตุการณ์ไม่ตื่น
ตระหนก โดยสามารถแก้ไขปัญหาช่วยเหลือชีวิตกลุ่มคนมิให้ตกเป็นเหยื่อของภัยได้ การจัด
ฝึกอบรมเพียง 1 วัน  ณ  ที่ท าการ อบต.สระกระโจม นี้ 

ที่ประชุม ทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุม 
ประธานฯ  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระกระโจม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2                 

ประจ าปี 2560 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 
 ขอเชิญสมาชิกสภา อบต. ทุกท่านได้ตรวจสอบบันทึกรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ที่ประชุม  ได้พิจารณารายละเอียดบันทึกการประชุมครั้งที่แล้วเป็นที่เรียบร้อย 
ประธานฯ  มีสมาชิกสภาอบต.ท่านใดจะขอแก้ไขถ้อยค า/ถ้อยความ/เปลี่ยนแปลงใดๆ หรือไม ่  
ที่ประชุม ไม่มีแก้ไขใดๆ 
ประธานฯ  หากไม่มี ขอมติที่ประชุมรับรองบันทึกรายงานการประชุมดังกล่าวนี้ 
ที่ประชุม             มีมติรับรอง จ านวน 16 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง (ประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ)   
ระเบียบวาระท่ี  3 กระทู้ถาม 
 - ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

- ไม่มี  
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องด่วน 
  5.1 การพิจารณาโอนงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2560 (ส่วนราชการของ อบต.) 

กองช่าง 
   โดยรายละเอียดขอเชิญท่านนายก อบต. ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมทราบ 

เพ่ือพิจารณา 
นายก อบต.   เนื่องจากได้มีราษฎรในหมู่ที่ 9 ต าบลสระกระโจม ได้ยื่นค าร้องว่าได้รับความ

เดือดร้อนน้ าประปาหมู่บ้านไม่ไหล ไม่เพียงพอในการอุปโภค บริโภค จึงเห็นควรรีบเร่ง
ด าเนินการแก้ไขปัญหานี้ จึงเป็นเหตุผลในการโอนงบประมาณดังกล่าว 
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  โอนลดงบประมาณ 
    งบประมาณในกองช่าง  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภท ค่าตอบแทน

พนักงานจ้าง  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างหรือเงินอ่ืนที่ก าหนดให้เป็นค่าจ้างของพนักงานจ้าง  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน ซึ่งก่อนโอนคงเหลือ 159,120 บาท ขอโอนลดงบประมาณครั้งนี้ 
จ านวน 50,000 บาท 

  โอนเพิ่มงบประมาณ 
งบประมาณในกองช่าง หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบ ารุงรักษา

และปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่มีวงเงินเกิน 5,00.-บาท/ครั้ง (ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน           
หมู่ที่ 9 ประปาบ้านดอนกลางพัฒนา) ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา 
ก่อนโอคงเหลือ 25,000 บาท โอนเพิ่ม 50,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 75,000 บาท 

   ขอที่ประชุมพิจารณาต่อไป  
ประธานฯ มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดจะซักถามหรือเสนอแนะหรือไม่ 
ที่ประชุม  ไม่มี 
ประธานฯ  หากไม่มี  ขอมติที่ประชุมพิจารณาการโอนงบประมาณดังกล่าวนี้ 
ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบให้โอนงบประมาณ จ านวน 16 เสียง งดออกเสียง 1เสียง (ประธานสภาฯ ,

รองประธานสภาฯ) 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
  -ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องอ่ืนๆ 
นายก อบต. 7.1 การเตรียมความพร้อมในการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (การจัดท าดอกไม้จันทน์และ        
การปลูกดอกเรือง) 

   ด้วย ครม.ก าหนดให้วันที่ 26 ตุลาคม 2560 เป็นวันถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยที่ก าหนดให้ส่วนราชการทุกส่วน
รวมถึงประชาชนได้น้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาภูมิพลอดุลยเดช (ร.9) ต่อพสกนิกรทุกหมู่เหล่า จึงให้ร่วมแสดงความจงรักภักดี          
โดยการจัดท าดอกไม้จันทน์ และการปลูกดอกดาวเรือง ดังนี้ 

   1. การจัดท าดอกไม้จันทน์ให้มีจ านวนเพียงพอโดยก าหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของประชากรในพ้ืนที่ ลวดลายของดอกไม้จันทน์เป็นไปตามแบบที่ก าหนด 

   2. การปลูกดอกดาวเรือง ให้ปลูกจ านวน 7,000 ดอก จัดส่งให้อ าเภอ                
เพ่ือรวบรวมประดับ  ณ  สถานที่วัดจัดงานดังกล่าว ส่วนที่เหลือให้ อปท. ประดับตกแต่ง
ในสถานที่ราชการเพ่ือน้อมไว้อาลัย  โดยรายละเอียดความชัดเจนต่างๆ จะแจ้งทราบ            
อีกครั้ง 

ที่ประชุม รับทราบ 
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นายก อบต. 7.2 เชิญชวนสนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือ “พระมหากษัตริย์ยอดกตัญญู” 
        - ด้วยมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า เพ่ือเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมี

พระเจ้าวงค์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธนัดามาตุ เป็นองค์ประธานอ านวยการ
มูลนิธิฯ ทรงเป็นประธาน ได้มีมติ เห็นชอบให้จัดพิมพ์หนั งสือ “พระมหากษัตริย์             
ยอดกตัญญู” เพ่ือมอบให้ประชาชนที่มาร่วมงานในพระราชพิธีถวายพระเพลิง                 
พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

          จึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 
ผู้บริหาร สมาชิก สภาท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปในพ้ืนที่ที่มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงิน
สนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือฯ ในราคาเล่มละ 20 บาท และผู้บริจาคในการ             
จัดพิมพ์หนังสือฯ ตั้งแต่ 10,000 เล่มขึ้นไป  ทางมูลนิธิฯ จะจัดพิมพ์รายนามผู้อุปถัมภ์  
1 รายไว้ในปกหลังของหนังสือ โดยท่านใดสนใจติดต่อได้ที่กองคลัง หน.ฝ่ายจัดเก็บและ
พัฒนารายได้ฯ คุณชาคิณี วจนะเสถียร เพ่ือจัดเก็บรวบรวมส่งอ าเภอต่อไป  

ที่ประชุม รับทราบ 
ที่ประชุม  นายสมนึก พลฤทธิ์ ส.อบต.ม.7 มีประเด็นหารือการจะเข้าร่วมถวายบังคมพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั วมหาภูมิพลอดุลยเดช (ร.9)  ณ   พระที่นั่ งดุสิต                    
มหาปราสาทพระบรมมหาราชวัง ของข้าราชการ/พนักงานส่วนต าบล/พนักงานจ้าง/
ผู้บริหาร/สมาชิกสภาท้องถิ่น และประชาชน จะเกิดขึ้นได้หรือไม่อย่างไร เรียนถาม   
นายก อบต. เพ่ือชี้แจงด้วย 

นายก อบต.   ในประเด็นนี้ก็ต้องทราบถึงจ านวนของผู้เข้าร่วมฯ จริงๆ และต้องพร้อมทั้ง
ร่างกาย สุขภาพ เครื่องแต่งกาย ยาประจ าตัว และอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่จ าเป็น เพราะการ
เดินทางต้องเดินทางในช่วงเวลาตี 1-3 เพ่ือให้ทันรอบที่แจ้งก าหนดไว้ และต้องรอทั้งวัน
จนกว่าจะได้เข้าไปกราบถวายบังคมพระบรมศพ จนเสร็จกิจเรียบร้อยกลับมาขึ้นรถ  
และเดินทางกลับสู่ภูมิล าเนา ก็ ใช้เวลาตลอดทั้งวัน หากสุขภาพร่างกายไม่ดีแล้ว              
ก็อาจเกิดอันตรายได้ ฉะนั้น จึงขอทราบจ านวนผู้ประสงค์จะเดินทางเข้าร่วมก่อนว่า 
ยอดอยู่ที่เท่าใด เพ่ือพิจารณางบประมาณโดยทั้งนี้ก็ต้องพิจารณาถึงอ านาจหน้าที่ อปท.
ด้วยอีกครั้ง เพ่ือให้ถูกต้องตามกฎระเบียบต่างๆ จึงขอให้ทุกท่านสรุปส่งรายชื่อจ านวน            
ผู้ประสงค์เข้าร่วมฯ มาได้ที่คุณแสงจันทร์ พลายละหาร เจ้าพนักงานธุรการ ส านักปลัด  
ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2560 นี้ด้วย 

ที่ประชุม รับทราบ 
ประธานฯ  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรือซักถามใดๆ อีกหรือไม ่
ที่ประชุม  ไม่มี 
ประธานที่ประชุม หากไม่มี ส าหรับวันนี้ได้ประชุมมาจนครบและหมดระเบียบวาระแล้ว พบกันใหม่            

ในสมัยหน้า ส าหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่าน  ขอปิดการประชุม สวัสดี 

ปิดการประชุม เวลา 12.10 น. 
 

(ลงชื่อ)  คุณาพัฒน์  ชยาวนิช  ผู้จดรายงานการประชุม 
   (นายคุณาพัฒน์  ชยาวนิช)                     

       เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระกระโจม 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 

 (ลงชื่อ) เฉลียว  ด้วงปล ี (ลงชื่อ) อนุวัฒน์  บุญมียงค์ (ลงชื่อ) สมนึก  พลฤทธิ์ 
     (นายเฉลียว  ด้วงปลี)        (นายอนุวัฒน์  บุญมียงค์)           (นายสมนึก  พลฤทธิ์) 
        ส.อบต. ม.2           ส.อบต. ม.5         ส.อบต. ม.7 
 
 
 
    ทราบ 
  (ลงชื่อ) นุชดา  โกลากุล     

                     (นางนุชดา  โกลากุล)                     
                  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระกระโจม 


